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         ผู้จัดการออนไลน์ 

 

คก.เกษตรฯสภานติิบัญญัติแห่งชาติรับฟังปัญหาราคายางที่ระยอง(06/10/58)  
 

ระยอง - คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติลงพ้ืนที่ สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ 

รับฟังปัญหาราคายางตกต่่า 

วันนี้ (5 ต.ค.) ที่ห้องประชุมสหกรณ์นิคมชุมสงจันทร์ หมู่ 1 ต.ชุมแสง อ.วังจันทร์ จ.ระยอง คณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ กรรมาธิการและประธานคณะอนุ

กรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิต พล.ท.ปณิธาน เชิญอักษร ผู้เชี่ยวชาญประจ าตัวตัวสมาชิกสภานิติ

บัญญัติแห่งชาติ นายวรัชย์ ชวพงศ์ อนุกรรมาธิการ เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเกษต 

โดยนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ระยองให้การต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายจิรศักดิ์ ตะปะ

โจทย์ นายอ าเภอวังจันทร์ นายนิวัฒน์ พ้นชั่ว ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดระยอง นายสันติ ขจรเวชไพศาล 

ประธานกรรมการสหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ นายไชยา บุญญานุภาพ สหกรณ์จังหวัดระยอง เกษตรจังหวัด

ระยอง ฯลฯ 

ทั้งนี้ พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ กรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาปัจจัยการผลิต 

เปิดเผยว่าวันนี้คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะอนุกรรมาธิการศึกษา

ปัจจัยการผลิตมาติดตามเรื่องปัจจัยการผลิตยางพาราโดยภาพรวมได้รับรายงานว่าการผลิตเป็นไปด้วยดีแต่มี

ปัญหาเรื่องราคา 

อย่างไรก็ตาม ปัญหาราคายางทั่วประเทศตกต่ าเช่นกัน แต่ที่นี่ได้รับรายงานว่าราคากิโลกรัมละ 42-44 บาท ซึ่ง

เป็นราคาสูงกว่าที่อ่ืน แต่ปัญหาต้นทุนที่ระยองก็มีราคาสูงพอสมควร ซึ่งจากการพูดคุยจะท าอย่างไรให้ลด

ต้นทุนการผลิต โดยมีการเสนอให้จัดหาปุ๋ยราคาถูกให้เกษตรกร และในที่ประชุมเสนอให้เกษตรกรจัดหาปุ๋ยได้

เอง แล้วน าบิลมาเบิกได้ที่ส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง จ.ระยอง ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งผู้ว่า

ราชการจังหวัดระยอง ก็ได้รับทราบปัญหานี้ นอกจากนี้ ก็จะไปดูเรื่องการวิจัยยาง การน ายางไปใช้ประโยชน์ 

พลโทจเรศักดิ์ กล่าวต่อไปว่าปัญหาเรื่องการด าเนินการตาม พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย ขณะนี้ในพ้ืนที่ยัง

ไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร ซึ่งเป็นเรื่องของการจัดระเบียบและข้อบังคับต่างๆให้เป็นไปตามพ.ร.บ. ต้องรอการ

ตั้งคณะกรรมการในการด าเนินการ เมื่อมีคณะกรรมการแล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกรได้มากทีเดียว  
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ในส่วนของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์จะติดตามและผลักดันเร่งรัดให้มีการด าเนินการให้สามารถ

ช่วยเหลือพ่ีน้องเกษตรกร ซึ่งขณะนี้ราคาตกต่ าพร้อมน าข้อเสนอไปทางรัฐบาลให้ช่วยเหลือเกษตรกรมากยิ่งขึ้น 

จากนั้นคณะกรรมาธิการฯได้เดินทางไปดูการบริหารจัดการยางแผ่นของสหกรณ์นิคมเขาพนมศาสต์ อ.บ้าน

ค่าย โดย สหกรณ์นิคมฯเป็นคนกลาง รวบรวมยางแผ่นและแยกประเภทของยางจากสมาชิกฯไว้ให้พ่อค้ารับซื้อ 

หลังรวบรวมยางแผ่นก็จะแจ้งตลาดกลางว่ามียางแผ่นชั้น 1 ชั้น 3 และชั้น 4 จ านวนเท่าไหร่ พ่อค้าก็จะประมูล

ราคากันที่ตลาดกลาง จากนั้นตลาดกลางก็จะส่งข้อมูลว่าพ่อค้ารายใดประมูลได้ ก็จะน ายางแผ่นไปส่งให้ 

 

ทีม่า ASTV ผูจ้ัดการออนไลน(์05/10/58) 



 

 

 

5  ตุลาคม  2558 หน้า 5 



 

 

 

แนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง จ.สงขลา ขึ้นป้ายประกาศเขตภัยพิบัติราคายางพารา
ตกต่่า เรียกร้องรัฐบาลเร่งแก้ปัญหา (06/10/2558)  
จากปัญหาราคายางพาราตกต่ าอยา่งต่อเนือ่ง ซึ่งขณะนี้ราคาร่วงมาอยู่ที่กิโลกรมัละ
ประมาณ 38 บาท ส่งผลให้เครือขา่ยชาวสวนยางในหลายจังหวัดภาคใต้เริ่มออกมา
เคลือ่นไหวเรยีกร้องให้รฐับาลเร่งแก้ปัญหา ลา่สดุในวันนี้ เครือข่ายแนวร่วมกู้ชีพชาวสวน
ยาง จ.สงขลา ได้น าป้ายผ้าเขยีนข้อความประกาศเขตภัยพิบัติราคายางพาราตกต่ าไปติด
บนสะพานลอยถนนสายเอเชีย บรเิวณสี่แยกคหูา อ.รัตภูมิ เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์
ให้ทราบว่าชาวสวนยางก าลังเดือดรอ้นอย่างหนกัจากปัญหาราคายางพาราตกต่ า โดยมี
ตัวแทนเครอืข่ายแนวรว่มกู้ชีพชาวสวนยางทั้งใน จ.พัทลุง ตรัง และชุมพร มาร่วมให้
ก าลังใจ 

ด้าน นายสุนทร รักรงค ์ผู้ประสานงานแนวร่วมกู้ชีพชาวสวนยาง เปิดเผยว่า ในส่วนของ
แนวทางการเคลือ่นไหวของเครอืข่ายแนวรว่มกูช้ีพชาวสวนยางทั้ง 16 จังหวัดภาคใต้ 
ทางตัวแทนจะเข้ายื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในเร็ว ๆ นี้ โดยมีขอ้เรยีกร้อง 3 ข้อ คอื 1.
ให้รัฐบาลอนุมัติโครงการชดเชยส่วนต่างของราคายางที่กิโลกรัมละ 60 บาท 2.เอายาง
แลกข้าวในโครงการกองทุนข้าวสาร ซึ่งชาวสวนยางเคยเสนอไป โดยให้รัฐบาลขาย
ข้าวสารราคาถูกให้ชาวสวนยาง เพือ่น ามาขายให้กับเกษตรกรชาวสวนยางในราคาถูก 
เช่น ขายครึ่งราคา และ 3.นโยบายทวงคืนพื้นทีป่่าของรัฐบาลโดยการโค่นยางพารา ให้
นายกรัฐมนตรีตั้งกรรมการกลั่นกรองระดับชาติเพื่อแยกระหว่างคนจนกับคนรวย และให้
มีคณะกรรมการกลั่นกรองระดับจังหวัด เพือ่ให้มีตัวแทนเกษตรกรรายย่อยไร้ทีท่ ากินเข้า
ไปเป็นกรรมการระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของ คสช. ที่ 66/2557 โดยเฉพาะ
ในพื้นที่จ.สงขลา ตรัง และพทัลุง 

ท่ีมา: ส านักข่าวไอเอ็นเอ็น ประจ าวันท่ี 4 ตุลาคม 2558 
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ภาวะยาง AFET: ตลาดยางเงียบเหงา จีนยังหยุดท่าการ-รอลุ้นผลประชุม BOJ (06/10/2558)  
รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันช้ัน 3(RSS3) หลังปิดการซือ้ขายวันนี้   มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2.80 ล้านบาท มี

ปริมาณซื้อขายรวม 11 สัญญา เพิม่ขึ้นจากเมื่อวันศุกร์ 7 สญัญา  

นายธนเสฎฐ์ ดีประเสริฐกุล นักวิเคราะห์จากบริษัท ดีเอส ฟิวเจอรส์ จ ากัด เปิดเผยว่า เริ่มต้นสัปดาห์นี้ราคายาง AFET ยัง

เงียบเหงา เนื่องจากตลาดจีนยังหยุดท าการจะกลับมาท าการอีกครั้งในวันที่ 8 ต.ค. ขณะที่ราคายาง TOCOM ยังไม่ผา่นแนว

ต้ายน 170 เยน   เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเพิ่มขึ้นอยู่ท่ี 142,000 ต าแหน่ง สูงกว่าเดือนท่ี

แล้ว 136,000 ต าแหน่ง แต่น้อยกว่าท่ีคาดการณ์ไว้ 201,000 ต าแหน่ง อัตราว่างงานสหรัฐคงท่ี 5.1% ส่วนราคาน้ ามัน WTI 

ตลาด Commodity Futures ปรบัตัวเพิ่มขึ้นต่อเล็กน้อยสามารถยนืเหนือ 45 ดอลลาร/์บารเ์รลได้ ซึ่งราคาน้ ามันมองว่าควร

จะยืนเหนือ ระดับ 48-48.5 ดอลลาร/์บารเ์รล ให้ได้น่าจะเป็นแรงหนุนทิศทางราคายาง   ส่วนปัจจัยชว่งนี้ก็ยังไม่มีอะไรโดด

เด่น แม้ว่าตลาดจะรอผลประชุม BOJ วันท่ี 6-7 ต.ค.แต่คาดว่าไม่นา่จะมีอะไร ตื่นเต้น   ประเมินกรอบราคา AFET แนวต้าน 

51.7/53.7 บาท/กก.แนวรับ 50/49/48 บาท/กก.   แนะน าว่า ถ้าราคาไมผ่่าน 51.70 บาท/กก.ทิศทางยังเป็นขาลง แล้วต้องดู

ว่าจะหลดุระดับ 50 บาท/กก.หรือไม่   ส่วนปรมิาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ท่ี 2,447 สัญญา ไม่

เปลี่ยนแปลง  

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันช้ัน 3(RSS3)  

เดือน ราคาปดิ ราคาปดิ ปริมาณ  

ครั้งก่อน วันน้ี การซื้อขาย  

NOV 15 48.80 48.10 1  

DEC 15 49.70 - 0  

JAN 16 49.50 - 0  

FEB 16 49.90 - 0  

MAR 16 50.00 - 0  

APR 16 50.80 51.20 7  

MAY 16 50.95 51.20 3  

รวม 11 

ที่มา ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (วันท่ี 5 ตุลาคม 2558) 
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